

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TAM ĐƯỜNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *315*/UBND-NN&PTNT

Tam Đường, ngày *10* tháng 4 năm 2019

V/v: Tăng cường triển khai các  
biện pháp phòng, chống bệnh dại  
trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn từ đầu năm 2019 đến nay trên địa bàn huyện Tam Đường có 124 trường hợp bị chó cắn, trong đó 106 trường hợp được cơ quan chuyên môn tư vấn và tiêm vắc xin phòng bệnh Dại; Hiện nay vẫn còn người dân có chó nuôi ở một số xã chưa tiêm phòng vắc xin Dại, không xích, nhốt để chó thả rông; mặt khác, thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho bệnh Dại phát triển. Để tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dại, đặc biệt là tập trung quản lý chặt chẽ đàn chó và nâng cao tỷ lệ tiêm phòng cho đàn chó nuôi, chủ động ngăn chặn có hiệu quả bệnh Dại; Chủ tịch UBND huyện Tam Đường yêu cầu:

**1. Phòng NN&PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện**

Phối hợp với các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường triển khai thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống bệnh Dại theo quy định tại Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007 của Chính phủ; Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch Dại, phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong ngành Y tế và các cơ quan liên quan tuyên truyền cho Nhân dân về tính chất nguy hiểm, dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh, biện pháp phòng, chống bệnh và các quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh Dại; nâng cao trách nhiệm của người nuôi với cộng đồng, khi bị chó, mèo cắn đến ngay cơ sở y tế để được điều trị dự phòng kịp thời.

Phân công cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở, phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, thống kê số lượng chó, mèo nuôi; hướng dẫn lập sổ quản lý theo dõi

đàn chó nuôi đến từng hộ gia đình theo quy định; tổ chức thực hiện tiêm vắc xin Đại cho đàn chó, mèo đạt kết quả cao; cấp giấy chứng nhận tiêm phòng (*không cấp giấy chứng nhận tiêm phòng Đại cho các trường hợp chủ nuôi tự tiêm phòng đại cho vật nuôi hoặc cấp không giấy chứng nhận tiêm phòng đại*); chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, vắc xin phục vụ công tác phòng, chống dịch, để đáp ứng đủ yêu cầu trong tình huống dịch bệnh xảy ra (nếu có). Tổng hợp báo cáo UBND huyện theo quy định.

## **2. Trung tâm Y tế huyện**

Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh Đại; xây dựng, cung cấp và phổ biến rộng rãi các nội dung, thông điệp tuyên truyền, giáo dục về phòng chống bệnh Đại ở người; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống bệnh Đại trên người.

Chỉ đạo các Trạm Y tế các xã, thị trấn tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan giám sát bệnh Đại tại cộng đồng; hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống bệnh đại, phương pháp xử lý, sơ cứu ban đầu khi bị chó, mèo cắn và tổ chức tiêm phòng Đại cho Nhân dân khi bị chó, mèo cắn theo quy định.

## **3. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện**

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác quản lý, tiêm phòng cho đàn chó, mèo và cảnh báo sự nguy hiểm của bệnh đại, các biện pháp phòng, chống bệnh đại, vận động người dân chủ động đi tiêm vắc xin phòng, chống bệnh Đại khi bị chó, mèo nghi đại cắn.

## **4. UBND các xã, thị trấn**

Tăng cường chỉ đạo cán bộ phụ trách bản, các đoàn thể, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn huyện, tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho người dân về bệnh đại, tính chất nguy hiểm của bệnh, các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh và các biện pháp phòng chống bệnh Đại; khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia giám sát, phát hiện và thông báo cho chính quyền cơ sở, cơ quan thú y và y tế về các trường hợp chó, mèo, động vật nghi mắc bệnh Đại để kịp thời xử lý.

Tổ chức rà soát, thống kê số lượng chó nuôi trong từng hộ gia đình; chỉ đạo các bản lập sổ quản lý đàn chó, mèo và thường xuyên cập nhật bổ sung vào sổ quản lý khi có sự biến động; yêu cầu các hộ nuôi chó phải cam kết thực hiện việc khai báo, đăng ký chó nuôi, chấp hành việc xích, nhốt và tiêm phòng vắc xin Đại cho chó nuôi theo quy định; công khai tại bản, thông báo danh sách những hộ nuôi chó nhưng không chấp hành tiêm phòng vắc xin Đại theo quy định.

Tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng Đại theo định kỳ và tiêm phòng bổ sung cho chó, mèo chưa được tiêm phòng trong lịch tiêm hàng năm theo kế



hoạch; lập biên bản xử lý vi phạm những hộ nuôi chó, mèo không thực hiện tiêm phòng theo quy định. Thành lập tổ chuyên trách tuần tra bắt và xử lý động vật nghi dại, chó thả rông ở những nơi công cộng, tập trung đông dân cư; phối hợp thực hiện công tác kiểm soát vận chuyển, buôn bán chó, mèo theo quy định; nghiêm cấm việc vận chuyển, giết mổ chó, mèo nghi mắc bệnh Đại và ốm, chết không rõ nguyên nhân.

Thực hiện ký cam kết giữa chủ hộ có nuôi chó với chính quyền thôn bản về thực hiện “5 không” không nuôi chó, mèo chưa khai báo với chính quyền địa phương; không nuôi chó mèo không tiêm phòng bệnh dại; không nuôi chó thả rông; không để chó cắn người; không nuôi chó mèo gây ô nhiễm môi trường, tuyên truyền, vận động người dân khi phát hiện chó, mèo có biểu hiện bất thường, bỏ ăn hoặc ăn ít, sốt cao, hung dữ khác thường báo ngay cho chính quyền xã, thị trấn và cán bộ thú y xã, bản để có biện pháp xử lý kịp thời.

UBND huyện chọn bản Sĩ Thâu Chải, xã Hồ Thâu và bản Lao Chải 1, xã Khun Há làm thí điểm, đề nghị UBND xã Hồ Thâu, Khun Há chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Đại đạt hiệu quả để các địa phương khác học tập làm theo.

Trong quá trình thực hiện UBND huyện Tam Đường sẽ tổ chức đi kiểm tra, công tác triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại, nếu UBND các xã, thị trấn nào không thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin Đại trên đàn chó, không xích, nhốt để chó thả rông thì Chủ tịch UBND xã, thị trấn đó hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

Căn cứ nội dung công văn này Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Nông nghiệp & PTNT;
- TT. Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT.UBND huyện;
- Lưu: VT.

